

Số: /BC-UBND

Bác Ái, ngày tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

**Kết quả thực hiện chỉ đạo Kết luận của Tổng Bí thư,
Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022.**

Thực hiện Công văn số 303/UBND-TCDNC, ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022;

Trên cơ sở kết quả đã triển khai thực hiện, Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau:

1. Triển khai thực hiện.

Trên cơ sở chỉ đạo tại Công văn số 303/UBND-TCDNC, ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ đạo Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo ngày 27/4/2022. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 252/UBND-NC, ngày 15/8/2022 để triển khai thực hiện đến các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã.

2. Kết quả thực hiện.

2.1. Về quán triệt các nội dung chỉ đạo tại Kết luận.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Công văn số 252/UBND-NC, ngày 15/8/2022 để triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo Kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, yêu cầu các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện các nội dung trên đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình quản lý. Các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện, Ủy ban nhân dân các xã đã triển khai thực hiện theo quy định.

2.2. Việc thực hiện các nội dung chỉ đạo tại Kết luận.

a) Về tăng cường công tác thanh tra.

Hàng năm, trên cơ sở định hướng công tác thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra, theo đó tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý sử dụng đất đai, xây dựng, tài chính ngân sách, các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm và triển khai thực hiện theo quy định. Trong quá trình quản lý, khi xét thấy cần thiết, tiến hành thanh tra đột xuất trên các lĩnh vực có dấu hiệu vi phạm,

nhằm kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, khắc phục những hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là các hành vi tham nhũng, tham nhũng vặt, tiêu cực, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

Tính đến ngày 17/8/2022, Ủy ban nhân dân huyện đã tiến hành 03 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực tài chính ngân sách; quản lý trật tự xây dựng, sử dụng đất không đúng mục đích; thanh tra trách nhiệm. Kết quả đã tiến hành thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 9.711.300 đồng và kiểm điểm trách nhiệm đối với 02 cá nhân.

Qua thanh tra, không phát hiện các trường hợp tham nhũng, tiêu cực; không có các vụ việc cần chuyển qua cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

b) Về tăng cường kiểm tra sau thanh tra.

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm đến việc thực hiện các kết luận thanh tra, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, nhằm thực hiện các kết luận thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đúng quy định, góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Trên tinh thần Thông báo số 389-TB/TU, ngày 07/01/2022 của Tỉnh ủy và Công văn số 275/UBND-TCĐNC, ngày 19/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 389-TB/TU. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-UBND, ngày 14/3/2022 về việc triển khai thực hiện các Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, Bộ, Ngành, địa phương; kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2019, 2020 và từ năm 2018 trở về trước còn tồn đọng. Theo đó, đã giao trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện từng nội dung liên quan đến trách nhiệm của ngành mình, đồng thời phân công Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện trực tiếp phụ trách, theo dõi, chỉ đạo từng lĩnh vực; giao thời gian hoàn thành cụ thể từng nội dung.

Kết quả, đã tiến hành 01 cuộc kiểm tra sau thanh tra đối với việc thực hiện kết luận số 601/KL-UBND, ngày 23/8/2011 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về công tác quy hoạch và sử dụng đất; giao đất có thu tiền sử dụng đất tại địa bàn xã Phước Tiến. Qua công tác kiểm tra sau thanh tra, tiếp tục kiến nghị thu tiền sử dụng đất lần hai đối với các trường hợp chưa đóng tiền sử dụng đất lần hai.

Qua kiểm tra sau thanh tra, không phát hiện các trường hợp tham nhũng, tiêu cực; không có các vụ việc cần chuyển qua cơ quan Công an để điều tra làm rõ.

c) Về tăng cường, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trong thời gian qua, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính luôn được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm, triển khai thực hiện; đã thành lập Tổ kiểm tra liên ngành về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và tiến hành kiểm tra, thường xuyên duy trì việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương tại các Phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và Ủy ban nhân dân các xã; từ đó việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương

của cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Qua kết quả kiểm tra trong thời gian qua, các nhiệm vụ tồn đọng giảm so với trước, số lượng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về thời gian làm việc giảm dần.

d) Về công tác giám định, định giá tài sản.

Các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện, trong thời gian qua đã triển khai thực hiện tốt công tác giám định, định giá tài sản; thực hiện tốt công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử không có các trường hợp tham nhũng, tiêu cực.

e) Về công tác rà soát các văn bản về phòng, chống tham nhũng.

Công tác rà soát các văn bản, đặc biệt là các văn bản về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện; giao các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình rà soát các văn bản có liên quan đến ngành mình, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân huyện có văn bản kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, pháp luật.

3. Nhật xét.


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, được Ủy ban nhân dân huyện quan tâm triển khai thực hiện kịp thời, đã cụ thể hóa các văn bản có liên quan về phòng, chống tham nhũng của cơ quan có thẩm quyền đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. Công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng và dư luận xã hội quan tâm. Công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính được triển khai thực hiện thường xuyên.

Tuy đạt được những kết quả tích cực trong thời gian qua, nhưng công tác phòng, chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, đó là: ý thức trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng trong một số cán bộ, công chức, viên chức chưa cao; nhận thức của người dân về phòng, chống tham nhũng còn hạn chế; việc triển khai thực hiện các văn bản của Huyện ủy, UBND huyện về phòng, chống tham nhũng tại một số nơi chưa được người đứng đầu quan tâm triển khai kịp thời; chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng của một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Lưu: VPUB; TTH.

CHỦ TỊCH



Hồ Xuân Ninh

